
              อนุกก.สิทธิฯ คานจดสทิธิบัตรจุลินทรียกับญ่ีปุน หวั่นเกษตรกรเปนทาส 
  
โดย กรุงเทพธุรกิจออนไลน , 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550  
  
อนุกก.ทรัพยากรชีวภาพฯ ช้ีถายอมจดสิทธิบัตรจุลินทรีย เกษตรกรไทยตองตกเปนทาส ดาน
อดีตรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ระบุการใชจุลินทรียเปนทางออกของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
กรุงเทพธุรกิจออนไลน : คณะอนุกรรมการทรัพยากรชีวภาพและทรัพยสินทางปญญา ใน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ(กมส.) แถลงขาว เรื่อง “ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจ
ไทย ญ่ีปุน : กรณีสิทธิบตัรจุลินทรีย” (JTEP)  
 
โดยนายบัณฑูร เศรษฐศิโรฒม ผอ.โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากรในกรรมการสิทธิ
ฯ กลาววา วานนี้(15 ก.พ.) สภานิติบัญญัติแหงชาติ ไดมีการพิจารณาในเรื่องน้ี แตปรากฏวามี
การแจกเอกสารใหกับสมาชิก สนช. กอนการพิจารณาเพียงหน่ึงวันเทาน้ัน ทั้งๆ ที่มีประเด็นตอง
พิจารณาเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการจดสิทธิบัตรจุลชีพที่อยูตามธรรมชาติ   
 
ศ.ดร.นายวิสทุธิ์ ใบไม ประธานคณะอนุกรรมการฯ และเปนผูเช่ียวชาญดานจุลชีพ กลาววา 
จุลินทรียน้ันรวมถึงแบคทีเรีย และเชื้อราดวยซึ่งจริงอยูที่มีจุลชีพที่เปนโทษ แตจุลชีพอีกจํานวน
มากที่มีคุณประโยชนตอมนุษย ไมวาจะใชประโยชนในทางการเกษตรหรือการแพทย เชน การ
ทําปุย หรือทํายาปฏิชีวนะ  
 
นอกจากนี้ จุลชีพ จํานวนมากนั้นอยูในดินและเปนประโยชนตอระบบนิเวศน อยางไรก็ตาม ใน
ประเทศไทยขณะนี้ยังไมมีการศึกษาเรื่องน้ีอยางทั่วถึง เรามีสมบัติแตยังไมไดเรียนรู แลวยังจะ
มาเปดใหตางชาติมาศึกษามาลงทุนและนําไปใชในอนาคต   
 
นายเดชา ศิริภัทร จากมูลนิธิขวัญขาว ระบุวา ขณะน้ีมีการใชจุลชีพในเมืองไทยมาเปนประโยชน
อยางมาก ไมวาจะเปนการบํารุงดิน การควบคุมโรคในการเกษตร และไดผลมากกวาจุลชีพที่เรา
ตองซื้อจากประเทศญี่ปุนราคาถูก  
 
โดยเฉพาะจุลินทรียที่เราเก็บมาจากเขาใหญ และหวยขาแขง ของเรามีคุณภาพดีกวาเขา
มากมาย เราเคยนําจุลินทรียน้ีไปบําบัดนํ้าเสียที่บริษัทปูนซีเมนตไทย ซึ่งมีปญหาเรื่องการบําบัด
นํ้าเสียมาโดยตลอด แมจะใชจุลินทรียจากประเทศญี่ปุนก็ไมไดผลมากนัก แตเมื่อใชของเราเอง 
สามารถบําบดัไดอยางดี และปราศจากกลิ่น แลวอยางนี้เราจะตีมูลคาไดเทาไหร   
 
"การทํานาในจ.สุพรรณบุรี ในขณะนี้ก็ไมมีความจําเปนที่จะตองพึ่งปุยเคมีอีกแลว เพียงแคเราใช
นํ้าจุลินทรียไปหมักกับฟาง แคน้ีก็ไดปุยคุณภาพด ีซึ่งหากเขามาจดสิทธิบัติไปเราก็จะเสีย
โอกาสในการพัฒนาเพราะเรามีของดีอยูแลว แลวถามวามูลคาของจุลินทรียเหลาน้ีมากเพียงพอ
หรอืไม"  
 
ดานนายวิฑูรย เล่ียนจํารูญ ผอ.องคกรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาไทย(ไบโอ
ไทย) กลาววา พ.ร.บ.สทิธิบัตรทางปญญา ของเราไมอณุญาตใหมีการจดสิทธิบัตรกับพืช สัตว 
และจุลชีพ แตในความตกลงฉบับน้ีกลับระบุวาแตละฝายตองใหความมั่นใจวา การขอรับ



สิทธิบัตรจะไมถูกปฏิเสธ เน่ืองดวยเหตุผลวาเปนจุลชีพตามธรรมชาติ แตคณะเจรจาของเรากลับ
ช้ีแจงแบบฟงไมขึ้นวา เราไมปฏิเสธคําขอ แตเราก็จะไมอนุญาตใหจดสิทธิบัตร และยังบอกอีก
วาขอตกลงดังกลาวไมขัดกับกฎหมายไทย ซึ่งฟงอยางไรก็ไมขึ้น  
 
นายวิฑูรย กลาววา เมื่อเทียบขอตกลงทางเศรษฐกิจระหวางประเทศญี่ปุนกับประเทศตางๆ เชน 
มาเลเซีย และฟลิปปนส จะพบวาประเทศเราเสียเปรียบกวามาก เพราะในขอตกลงกับประเทศ
อื่นน้ัน ไมไดมีการบัญญัติเรื่องน้ีเอาไว เพราะเขาใหความตกลงอันไมเกินไปกวาขอกําหนดของ
องคการการคาโลก ดังน้ันประเทศไทยก็ควรที่จะขอตัดขอความดังกลาวที่บัญญัติไวในมาตรา 
130 (3) ทิ้งไปเชนกัน   
 
นายชนวน รัตนวราหะ อดีตรองอธิบดีกรมวิชาการการเกษตร กลาววา กอนที่จะมีการทํา
ขอตกลงฉบับน้ี ทางญี่ปุนไดมีคําขาดมายังประเทศไทยวา หามนําเอาเรื่องขาวมาเจรจา เพราะ
เขารูวาเขาผลิตขาวดวยตนทุนสูงกวาเราสิบเทา หากทําความตกลงเรื่องน้ีดวยเขาสูเราไมได
อยางแนนอน แตรัฐบาลเขาหวงเกษตรกรของเขา แตรัฐบาลเราเห็นศรีษะของเกษตรกรไทย
หรือไม และเรื่องการใชจุลินทรียเปนทางออกของเศรษฐกิจพอเพียง เพราะเราไมตองพึ่งของ
ฟุมเฟอย   
 
“ความหลากหลายของจุลินทรียของประเทศญี่ปุนมีไมเทาเรา เพราะเราเปนประเทศเขตรอน เขา
ตองการใหมีขอตกลงนี้ขึ้นเพราะเขาตองการเขามาตักตวงผลประโยชน อีกหนอยเขาจดทะเบียน
สิทธิบัตรไดเราคงไดแตมองแลวก็ตองไปซื้อของเขามาใชและเราก็เปนเกษตรกรที่เปนทาส
ตอไป” นายชนวน กลาว  


